

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Kính gửi:

.....

Căn cứ Quy định quản lý nhà nước việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông và Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023; đồng thời, để đảm bảo hoạt động nghiên cứu khoa học giải quyết các vấn đề đặt ra xuất phát từ thực tiễn của địa phương; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trong kế hoạch năm 2023 (Có danh mục kèm theo).

* **Hồ sơ đăng ký** tham gia tuyển chọn, gồm: 01 bộ hồ sơ gốc hoặc bản sao có chứng thực; 09 bản sao và 01 bản điện tử (dạng PDF, không đặt mật khẩu), gồm những văn bản sau đây và tất cả được đóng thành tập theo thứ tự.

1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Điều lệ hoạt động (nếu có);
2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Biểu B1-1-ĐON);
3. Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2b-TMĐTXH);
4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC);
5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký Chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, Thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);
6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN); trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);

7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC);

8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

9. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

10. Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh phải có vốn đối ứng;

11. Tài liệu liên quan khác (nếu có).

* **Biểu mẫu hồ sơ** được đăng tải tại Website: skhcn.daknong.gov.vn.

* **Lưu ý:**

- *Hồ sơ bản giấy* phải được niêm phong và bên ngoài phải ghi rõ các thông tin: Tên nhiệm vụ đăng ký tuyển chọn; tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì; họ tên của Chủ nhiệm nhiệm vụ và danh sách những người tham gia thực hiện chính; liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ và gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông (qua bộ phận Văn thư) theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông (Số 02, đường Phan Kế Bính, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

- *Hồ sơ bản điện tử* gửi vào địa chỉ Email: skhcn@daknong.gov.vn và tiêu đề ghi rõ các thông tin về tên nhiệm vụ đăng ký tuyển chọn; tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì.

* **Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ:** Vào lúc 17h00' ngày 30/6/2023. (Thời gian gửi hồ sơ theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông (SĐT: 0965.875.387 - Đ/c Đỗ Thị Diệu Tâm)./.

Nơi nhận:

- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND huyện, TP. Gia Nghĩa;
- Các Viện, Trường, tổ chức KH&CN;
- Các cơ quan thông tin đại chúng;
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLKH_(Tâm).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Văn Tin

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TUYỂN CHỌN NĂM 2023
THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

(Kèm theo Thông báo số: /TB-SKHCN ngày /5/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên nhiệm vụ	Định hướng mục tiêu	Định hướng nội dung	Dự kiến sản phẩm	Dự kiến Kinh phí năm 2023
1	Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông	Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2022, đề xuất phương hướng, giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030	<ul style="list-style-type: none"> - Làm rõ tính chất, tầm quan trọng của công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân. - Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2022. - Xác định rõ những mặt ưu điểm, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác tham mưu; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện việc tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của dân. - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân trong thời gian tới. 	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; - 01 bài báo khoa học; - Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; - Bộ tài liệu phục vụ các lớp tập huấn về công tác tiếp dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân cho cán bộ tham mưu của các ban đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 	200
2	Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông - Thực trạng và giải pháp	Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút, sử dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2023, đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút, sử dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông đến năm 2030.	<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu những vấn đề lý luận (các khái niệm, các thuật ngữ liên quan, vai trò, tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu...) - Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2020 để rút ra các bài học kinh nghiệm. - Tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông trong nhiệm kỳ 2020-2025 (cụ thể từ năm 2020 đến nay). - Nghiên cứu các mô hình phát triển nguồn nhân lực ở các địa phương trên cả nước để vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. - Nghiên cứu, khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng tình hình triển khai đột phá chiến lược về “Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong 	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; - 01 bài báo khoa học; - Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút, sử dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông; - Bộ tài liệu phục vụ các lớp tập huấn về công tác phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút, sử dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông cho cán bộ tham mưu của các ban Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 	300

STT	Tên nhiệm vụ	Định hướng mục tiêu	Định hướng nội dung	Dự kiến sản phẩm	Dự kiến Kinh phí năm 2023
			<p>hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông” được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII (tính đến hiện nay), làm rõ thuận lợi, khó khăn, hạn chế - nguyên nhân.</p> <p>- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực đã đề cập tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và tầm nhìn trong thời gian tới.</p>		